

สสอท.วอนรัฐหนุน 'ม.เอกชน' รองรับประชาคมอาเซียน

นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จวคมหาวิทยาลัยรัฐอย่าแข่งขันกับมหาวิทยาลัยเอกชน เปิดสอนในสาขาที่เอกชนสอนอยู่แล้ว ย้ำรัฐบาลควรส่งเสริมสาขาที่เอกชนมีศักยภาพ และมีความเชี่ยวชาญ รองรับประชาคมอาเซียน...

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถลิงรังสฤษดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ในฐานะนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) กล่าวถึงการจัดตั้งและการเปลี่ยนแปลงประเภทของมหาวิทยาลัยเอกชน ว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีมติให้ชะลอการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนทั้งหมด เนื่องจากมีปัญหาเรื่องคุณภาพและความพร้อม เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยของรัฐและที่ประชุมยังหารือกันถึงเรื่องการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนว่าจะสามารถเป็นไปได้หรือไม่ ที่ไม่ให้มหาวิทยาลัยของรัฐเปิดสอนในสาขาที่เหมือนกับมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า มหาวิทยาลัยของรัฐ ควรจะเปิดสอนในสาขาที่มีการลงทุนด้านการเรียนการสอนสูงๆ อย่างสาขาเทคโนโลยี สาขาแพทย์ ที่มหาวิทยาลัยเอกชนไม่สามารถทำได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยของรัฐมีงบประมาณสนับสนุน และเมื่อมหาวิทยาลัยเอกชน ต่างก็ทำหน้าที่แบ่งเบาภาระด้านการศึกษา ขอให้มหาวิทยาลัยรัฐอย่าเปิดสาขาที่มหาวิทยาลัยเอกชนสอนอยู่ แล้วมาแข่งขันกัน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดแรงงานด้วย จากนั้น รัฐบาลก็ควรที่จะช่วยสนับสนุนงบประมาณกับมหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีศักยภาพโดดเด่นในการผลิตนักศึกษาแต่ละสาขา เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ปี 2558

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ยังกล่าวถึงการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเปิด-ปิดภาคเรียน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 2558 ว่า มหาวิทยาลัยรัฐบาลจะปรับปฏิทินการเปิด-ปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2556 ในหลักสูตรนานาชาติ ก่อนที่จะปรับหลักสูตรไทยในปีการศึกษา 2557 โดยกำหนดว่าภาคเรียนที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน ส.ค.-ธ.ค. ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่เดือน ม.ค.-พ.ค. และภาคฤดูร้อน ตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ก.ค. ซึ่งทาง สสอท. กำลังพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง ก่อนที่ตัดสินใจว่าจะดำเนินการตามมหาวิทยาลัยรัฐหรือไม่ ทั้งนี้ นำข้อสรุปในการประชุมครั้งหน้า

อย่างไรก็ตาม ดร.ประดิษฐ์ ยังแสดงความเป็นห่วงเรื่องแอดมิชชัน ที่นักเรียนชั้นพื้นฐานจะต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน เนื่องจากจะมีช่วงเวลาที่เด็กจะต้องเว้นว่าง ไม่ได้เรียนหนังสือ เพราะยังไม่ถึงเวลาเปิดภาคเรียนของทางอุดมศึกษา แต่ก็ได้มีการเตรียมการสอนภาษาต่างๆ ทดแทนไปก่อน นอกจากนี้ยังหวังว่า สถาบันต่างประเทศจะเข้ามาเปิดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งอาจจะเกิดความซ้ำซ้อนในเรื่องสาขาได้